



ISSN.01257765
NEWSLETTER

ดอนขังใหญ่

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

<http://news.pbru.ac.th>

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยึดมั่นในแนวทางการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปีที่ 32 ฉบับที่ 9
วันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2552



ลูกบรของสิงหนาดมบรมราชินีนาด
ขัตติยมาเบ็องพระ:ชุดลบาทภงกษัตริย
ร็องดวองใจซาวราชภัฏเพชรบุรีนกร
ดิวงดวองจินตเท็ดทูนพูนภักดี
น้อมอัญเชิญพระ:ไตรรัตนจาร์สสมัง
ดวงพระ:พรซึ่งในสุพรรณเกษมตรี
พระ:พลานามังแจมสมบูรณจาร์คุณมณี
จาร์เนยทวิสรานจิตสดีตสดาพร

ดิวเกล็ดดิวกร:น้อม ขอเดชะ
ทพร:พุทธเจ้า

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พร้อมดิวผู้บริหาร ดดมหารย ทารชกร พนักงานและ:นักดีเกษมทิวภงกษัตริยเพชรบุรี

ต่อจากฉบับที่แล้ว ...

เสาหลักที่ 2

“Learn to leave with the other people
คือเรียนเพื่อจะอยู่กับคนอื่นให้ได้”



Learn to do คือ เรียน
เพื่อจะทำได้ กังาย ๆ
นะ ทำอย่างไรบ้างก็ว่า

กันไป ถ้าทำไม่ได้ต้องหาทางที่ทำให้ได้ หรือจะเพียรทำให้เป็นก็ได้

เสาหลักที่ 3 **Learn to leave with the other people** นี้เป็นเสาหลักที่สำคัญมาก สำคัญในแง่ของสันติภาพโลก ความสงบ แต่พวกเราได้ทำมากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับภาวะผู้นำของแต่ละสถาบัน **Learn to leave with the other people** คือ **เรียนเพื่อจะอยู่กับคนอื่นให้ได้** ถ้าเรียนออกมาแล้วเก่ง ยอดเยี่ยม ไปเข้ากับคนอื่นไม่ได้ก็ไปไม่รอด แล้วถ้าคนคนหนึ่งไปไม่รอด สังคมก็ไปไม่รอด คือไปได้บ้างแต่ไปไม่ได้ดีเท่าที่ควร จะต้องเกิดความเสื่อมเสีย ไม่ประสบความสำเร็จก็จะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติเหมือนกัน เพราะฉะนั้น **Learn to leave with the other people** จึงเป็นแง่มุมที่สำคัญมาก ถ้าเราเอามาแยกแยะกันแบบภาษาที่พวกเราเป็นไทย ๆ ก็จะมีมุมหลายมุม เพราะว่าการศึกษาจะอยู่กับคนอื่นได้ มันคงเกี่ยวข้องกับจริยธรรม ศีลธรรม หรือคุณธรรม บางแห่งติดป้ายไว้เลยว่า **ความรู้คู่คุณธรรม** แต่เขียนไว้แล้ว อยากทราบว่าครูทั้งหลายได้ปฏิบัติแค่ไหน ได้พาให้นักเรียน นักศึกษา มีวิธีทำอย่างไรก็เรื่องของแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน ต้องมีสัปปิวิต ต้องมีจิตใจที่จะเสียสละต่อคนอื่น รู้จักการให้ รู้จักการแสดงความรักความปรารถนาดี มันจะแสดงอย่างไร

ฉบับรวมใจ




อ่านตอนซึ่งใหญ่ได้ที่
<http://oem.pbru.ac.th/pr>

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 0-3249-3300-307 โทรสาร 0-3249-3308
<http://oem.pbru.ac.th/pr>

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี
ผศ.ศรชัย เข็มแปรม
ผศ.เชาวลิต คงแก้ว
ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
รศ.ยศ ธีระเดชพงษ์
อ.สาโรช เมื่อกบัวขาว
ผศ.ชานานู งามสมบัติ
นางสมพร พิริยะสุทธาวร

บรรณาธิการประจำฉบับ : ผศ.ชานานู งามสมบัติ
หัวหน้ากองบก. : นางอัญจิกา ถาวรเวช
กองบรรณาธิการ : นายเสรี ถาวรเวช
: นางสาวสุนันดา รักษาราษฎร์
: ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะ/สำนัก/สถาบัน

ไปญี่ปุ่นกลับมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ญี่ปุ่นบอกว่าไปดูโรงพยาบาลสักแห่งได้ไหม โรงพยาบาลนี้เขามีเครือข่ายอยู่ตั้ง 65 แห่ง ซึ่งเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดเป็นที่ 2 ของโลก เพราะเครือข่ายที่มีโรงพยาบาลมาก ๆ แบบเดียวกันนั้นมันอยู่ที่อเมริกา ผมไปดูเรื่องการผ่าตัดหัวใจ แม้ญี่ปุ่นจะถูกยกย่องว่าเป็นคนดี สุภาพ เรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน โรงพยาบาลของเขานี้ ก่อนที่จะออกมารับใช้ประชาชนแต่ละวัน ๆ เขาต้องมีการพบกันที่ห้องประชุมหรือว่าห้องใต้ดิน พบกันแล้วก็ออกกำลังกายนิดหน่อย ยืดเส้นยืดสายกันนิดหน่อย ตามรายการโทรทัศน์เสร็จแล้วก็มาอ่านอุดมการณ์ของโรงพยาบาลว่าเราตั้งมาเพื่ออะไร เช่น ที่ผมจำได้นะครับ โรงพยาบาลของเราจะดูแลประชาชน 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลของเราจะทำให้เกิดความยุติธรรมไม่ว่าเขาจะยากจนหรือว่ารวย โรงพยาบาลของเราเจ้าหน้าที่ทุกคน **ต้องไม่รับของขวัญไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น** ถ้าคนจนไม่มีเงินเสียค่าใช้จ่าย เราต้องอำนวยความสะดวกทางที่จะให้เขาได้รับการรักษาแล้วต้องแก้ไขปัญหาให้ได้ ทำนองนี้ละครับ เสร็จแล้วก่อนจะกลับออกจากห้องประชุม เขาก็อาจจะมึนบทความบางบทความที่ออกจากหนังสือพิมพ์หรือบทความของประธานบริษัท มาอ่าน อ่านให้กันฟังว่า นี่คือนโยบาย นี่คือนโยบาย นี่คือนโยบายอันสูงสุดของบริการของเราที่จะทำได้ เสร็จแล้วใครที่ได้รับเอกสารนี้แล้ว มีปัญหาไหม ไม่มีไม่มีเขาก็เข้าแถวแล้วหันหน้าเข้าหากัน โต้แย้งกัน ด้วยกรกล่าวอยู่ 5 คำ (สวัสดีครับ ขอขอบคุณ ขอโทษ พบกันในใหม่ โชคดี) นี่เป็นการชักซ้อมนะครับ ก่อนจะไปรับใช้ประชาชน บริการประชาชน ต้องชักซ้อมด้วยคำพูด ด้วยท่าทีซะ

ก่อน 4-5 ประโยค ก็คงสรุปได้อย่างนี้นะครับว่า สวัสดิ์ครับ
ขอบคุณนะครับ ขอโทษนะครับ แล้วพบกันใหม่ะครับ
ขอให้โชคดีนะครับ คือสิ่งเหล่านี้ก่อนจะออกไปรับคนไข้
ทำให้ติดปากไว้ ทั้ง ๆ ที่เขาก็อาจจะมึนวิงวอนต้อนรับใคร
ต่อใคร แต่ว่า 4-5 คำต่อไปนี้ต้องให้ติดปากไว้ ผมว่ามันก็
เป็นเรื่องที่เหมือนกับจะแสดงลึก แสดงละครนี่ละ มันต้อง
มีการซักซ้อมอยู่เรื่อย ทั้ง ๆ ที่เป็นเรื่องเก่าแต่ก็ต้องมีการ
ซักซ้อมกันหน่อย ตรงนี้ละครที่ผมนึกถึงก่อนจะผ่านไป
ตรงนี้ นึกถึงคำของอดีตนางาธาธิบดี Reagan เป็น
ประธานาธิบดีมา 2 สมัยแล้วนี่ ก่อนจะหมดสมัยที่ 2 มี
สื่อมวลชนได้ถามท่านว่า ก่อนที่ท่านจะมาเป็นประธานาธิบดี
ตอนท่านมาสมัครประธานาธิบดีตอนแรกแข่งกับท่าน
คาร์เตอร์ มีแต่คนดูถูกท่านนะ มีแต่คนเยาะเย้ยถากถางว่า
ท่านเป็นนักแสดง เป็นพระเอกหนัง แล้วจะมาเป็นประธาน
าธิบดีของอเมริกาได้อย่างไร อเมริกา มันยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรื่อง
เล่น ๆ นะเขาว่าอย่างนั้น แล้วจะเอานักแสดงมาเป็นผู้นำ
ประเทศนี้มันจะเอามาได้ยังไง แล้วท่านก็หัวเราะ ฮ่า ฮ่า
ฮ่า แต่ในที่สุดท่านก็ชนะการเลือกตั้งท่วมท้นทั้ง 2 ครั้ง
ถ้ารัฐธรรมนูญของอเมริกาอนุญาตให้คนที่เคยเป็นประธาน
าธิบดีมาแล้ว 2 ครั้ง เป็นได้อีกนะ ท่านเลือกอีก ท่านก็ได้
เป็นอีก ท่านบอกเราหน่อยได้ไหมว่า จุดสำคัญในภาวะ
ผู้นำของท่านเป็นอย่างไร เห็นไหมครับ พอไปถามคำนี้เข้า
ท่านก็หัวเราะ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ตามประธานนักแสดง โอ๊ย ผมนะ
ไม่ใช่นักวิชาการ ผมมันก็เป็นนักแสดงธรรมดาเนี่ย ผมเชื่อ
ว่าภาวะผู้นำนี่คือเรื่องของการเล่นแ่น ๆ ภาษาอังกฤษตรง
นี้ แปลว่า leadership this a matter of performance
แต่ผมเคยอยู่มหาวิทยาลัยมหิดล ผมเป็นผู้อำนวยการ
การ ผมเลยให้รองผู้อำนวยการที่เป็นผู้หญิงไปจัดการ
ประชุม จัดได้ดีมาก เสร็จแล้วก็มากินข้าวกินปลา คุยกัน
ผมบอกว่าอาจารย์ ท่านรอง แหมคราวนี้ท่านอาจารย์แสดง
ภาวะผู้นำได้ดีมากผมขอชมเชยนะครับ ทุกอย่างเรียบร้อย
หมด อาจารย์ผู้หญิงท่านก็ทำท่าจะโกรธผม ท่าน ผอ. ดิฉัน
ทำงานจริง ๆ นะ ไม่ได้มาแสดงนะ คำว่าแสดงคือการ
เตรียมการ การลงมือ การออกคำพูดคำจา ทั้งหมดนี้ถ้าจะ
เรียกว่าแสดงก็ได้ performance แต่มันไม่ได้แสดงละคร
หรือแสดงหนังหรอก แต่แสดงบทบาทของผู้นำ ตีบทแตก

เรามีหน้าที่ตรงไหนละครครับ ตีบทแตกตรงนั้นได้ก็แปลว่า
แสดงได้ดี เพราะฉะนั้น Reagan บอกว่ามันเป็นบทแสดง
แต่อย่างไรก็ตามผมมาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ย ก่อนที่ผมจะพูดถึง
เรื่องการศึกษา ที่พวกเรากำลังพูดถึง มันก็มีหลายเรื่อง
ที่พวกเรากำลังถกกันอยู่ อย่างไรก็ตามผมคิดว่า ภาวะผู้นำ
ที่พูดถึงเนี่ยมันเกี่ยวทุกอย่างเลยครับ แต่ในที่สุดถ้าพวกเรา
จะตั้งต้นคิดว่า เอ๊ ทำไมต้องผู้นำ มันแปลว่าอย่างไร แล้วเรา
เป็นครูบาอาจารย์จะต้องไปพัฒนาภาวะผู้นำตรงไหน อย่างไร
ผมคิดว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา นอกจากเราจะ
ปฏิบัติเองแล้ว เราจะต้องทำให้ลูกศิษย์ลูกหาอยู่กับคนอื่นได้
Learn to leave with the other people ทำอย่างไร
ขอแทรกตรงนี้อีกนิดหนึ่งเถอะครับ คือผมไม่ได้เป็น
ครูอาจารย์ตั้งแต่จบการศึกษามา พอออกการศึกษาผม
ก็ไปเป็นหมอบ้านนอก เป็นหมอของเทศบาล ตำบลเมืองพล
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นเทศบาลที่เล็กที่สุดใน
12 ปี แล้วตอนหลังมาเขาอยากจะให้ทำเรื่องวางแผน
ครอบครัว อนามัยแม่และเด็ก เขาก็เลยให้ผมอยู่กระทรวง
สาธารณสุข ก็อยู่ที่เก่านั้นละ ผมมีธรรมชาติแบบนั้น พอ
เหตุการณ์ที่ผ่านไปเรียนหนังสือมาบ้าง เป็นโน่นเป็นนี่มา
พอไปอยู่มหาวิทยาลัย อาจารย์ท่านที่เป็นผู้ที่ให้ทั้งความรัก
และเมตตาท่านก็มาเตือนสติกับผมว่า หมอกระแสเคยทำ
งานได้ดีอยู่ที่เทศบาลมั่ง กระทรวงสาธารณสุขมั่งเนี่ย
อาจารย์มาอยู่มหาวิทยาลัยต้องระวังนะ ผมก็ถามว่าต้อง
ระวังอะไรครับอาจารย์ครับ โอ๊ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี่มันไม่
เหมือนอยู่ที่กระทรวง ไม่เหมือนอยู่ที่เทศบาล ทำไมครับ
อาจารย์ครับ โอ๊ยที่เนี่ยมันต่างคนต่างอยู่นะ ต่างคนต่างอยู่
หมายความว่าอย่างไรครับอาจารย์ ก็อย่างภาควิชาหนึ่งเนี่ย
มันมีอาจารย์อยู่ 9 คน ที่ท่านพูดอย่างนั้นก็เพราะท่าน
เป็นผู้ใหญ่ ท่านก็พูดมันอย่างนั้นมันอย่างนี้ มันมีอยู่ 9 คน
นะหมอกระแส มันอยู่ใครอยู่มัน มันแยกกันอยู่ แบ่งตัวเอง
ออกเป็น 8 กลุ่มนะ ขนาดนั้นเลยเหออครับอาจารย์ โอ๊ย
จริง ๆ หมอกระแส ที่มันแบ่ง 8 ยังโชคดีนะเพราะว่าใน
จำนวน 9 คนนั้นมีผิวเมียอยู่คู่หนึ่ง ถ้าไม่มีผิวเมียมันคง
จะแบ่งเป็น 9 กลุ่ม อาจจะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่ นั่นก็
หมายความว่าท่านคงอยากบอกว่าพวกเราเรียนมาก ๆ เข้า

ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับหน้า ...

การจัดทำหนังสือ 50 ปี ในหลวง

ผศ.ศรชัย เยี่ยมเปรม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในการจัดทำหนังสือ 50 ปี ในหลวงกับจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ. 2501-2551) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2552 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 9 อาคารวิทยากริรมย์ ในการประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมการในการจัดทำหนังสือ โดยวิเคราะห์แหล่งข้อมูลสำคัญในการจัดทำหนังสือ ทั้งประเภทส่วนราชการ ประเภทบุคคล ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเอกสารและงานวิจัย เพื่อดำเนินการไปสู่เป้าหมายสำคัญคือการจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่อไป โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในธันวาคม 2552



ขอแสดงความยินดี



นายบัณฑิต โลจนนทร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาการการจัดการ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รปบ.) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช เมื่อเดือนเมษายน 2552 ที่ผ่านมา จากความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้ทั้งที่อยู่ในวัย 68 ปี นอกจากนั้นแล้ว ขณะนี้ยังสมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่และร่วมสมัยของมหา วิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ ฯ ซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฮกเกี้ยน PRC ประเทศจีน เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญาโททั้ง 2 ใบ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฮกเกี้ยน PRC ประเทศจีน

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา และขอให้กำลังใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท เพื่อจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีของมหาวิทยาลัยและสังคมต่อไป

ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมโครงการบริการทางวิชาการเพื่อท้องถิ่นชุมชน จำนวน 3 โครงการ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2552 ณ ห้องปฏิบัติการ อิเล็กทรอนิกส์ 4 (1634) อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้

1. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประยุกต์ใช้งานชุดทดลองอินเตอร์เฟส" ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2552 (ค่าลงทะเบียน 700 บาท)

2. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างหุ่นยนต์ควบคุมโดยใช้ MCS-51 (รุ่นที่ 1)" ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2552 (ไม่มีค่าลงทะเบียน)

3. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง โดยใช้ LEGO/Logo" ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552 (ค่าลงทะเบียน 500 บาท)

โดยผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการที่ 1 และ 3 เป็นครู/อาจารย์ สายวิทย์ สายช่างอุตสาหกรรมหรืออื่น ๆ ในสถานศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่วนโครงการที่ 2 เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย และนักศึกษาในสถานศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ซึ่งทั้ง 3 โครงการรับโครงการละ 40 คน สนใจส่งใบสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (081-8604485) ภายในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2552 (รับตัดสินใจสมัครด่วน !!)

คณาจารย์และนักศึกษาท่องเที่ยวจัดกิจกรรมแก่น้องๆ ผู้พิการทางสายตา

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณาจารย์และ นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว จัดกิจกรรมให้แก่ น้อง ๆ ผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยได้จัดกิจกรรมเล่นิทาน ร้องเพลง เลี้ยงขนม รวมถึงได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 10,950 บาท และหนังสือเสียงที่จัดทำโดยนักศึกษาท่องเที่ยวฯ แก่ทางโรงเรียน นับเป็นกิจกรรมที่ดีที่สร้างความสุขให้กับเด็ก ๆ และได้กุศลอีกด้วย



หน่วยงานใดที่สนใจจัดกิจกรรมหรือมอบทุนการศึกษา

ให้แก่ทางโรงเรียน ติดต่อได้ที่ โรงเรียนธรรมิกวิทยา อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โทร. 032-561603 หรือ 081-7533389

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการแยกสาร”



สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการแยกสาร” ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้อง ศว.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และห้องปฏิบัติการเคมี 715, 718 อาคาร 7 โดยมี อาจารย์ศรินทร์ต์ ฉัตรธีระนันท์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี เป็นวิทยากร การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 61 คน

โครงการ “พัฒนาความรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา”



สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมโครงการ “พัฒนาความรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา” ให้กับครูคณิตศาสตร์และบุคลากรทางการศึกษา ในระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2552 ณ ห้อง 416 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี โดยมี รศ.พินันท์ จงคาเพชร รศ.วัชร กายูจน์กิริติ ผศ.จันทร์วดี ไทรทอง และอาจารย์กรนันท์ กลิ่นสละ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมดังกล่าว การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการขยายผล หลักสูตรที่ 4 ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2552 โดยมีอธิการบดี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม เป็นประธานเปิดการอบรม และได้เชิญวิทยากรหลักจาก สกอ. จำนวน 2 ท่าน คือ รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ และอาจารย์สุรวี คุณาลัย วิทยากรประจำกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง ผศ.สุมาลี งามสมบัติ และผศ.อรอนงค์ ศรีพาทกุล การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี และทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา



งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จะจัดส่งรายชื่อและประวัติผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และได้รับการฝึกประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยมีหนังสือรับรองจากประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไว้แล้ว ไปยัง สกอ. เพื่อจัดทำคู่มือและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ต่อไป

ผลการอบรมครั้งนี้ ยังทำให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้และความเข้าใจการประกันคุณภาพมากขึ้น สามารถนำความรู้มาพัฒนางานประกันคุณภาพของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่อไป ในโอกาสนี้ขอขอบคุณอธิการบดีและคณะวิทยาการจัดการที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา

“สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ บริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 1/2552”

จากการอบรมเมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2551 พบว่าครูบรรณารักษ์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา มีภาระงานมาก จึงต้องการให้มีการอบรมนักเรียนช่วยงานห้องสมุด ดังนั้นสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษ์ ประถมศึกษา ที่ห้อง 612 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2552 แก่นักเรียนช่วยงานห้องสมุด โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 40 คน ผลประเมินการอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($X=4.61$) เมื่อจำแนกตามรายด้านพบว่าด้านขั้นตอนการให้บริการพึงพอใจในระดับมากที่สุด ($X=4.73$) ด้านการบริการในระดับ มากที่สุด ($X=4.77$) ด้านสื่ออำนวยความสะดวกในการจัดสัมมนาในระดับมากที่สุด ($X=4.63$) และด้านคุณภาพการให้บริการระดับมากที่สุด ($X=4.63$)

กองพัฒนานักศึกษา

Division of Student Development, Phetchaburi Rajabhat University.



พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

นางนั้ววรรณ เอมนุกุลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา กำหนดจัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยากริรมย์ 1 อาคารวิทยากริรมย์

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ประชุมการแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 32



ตามที่กองพัฒนานักศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนเชิงรุก เชิงรับ ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2552 ณ ระเบียบเรือ บีช รีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี ซึ่งการประชุมได้พิจารณาการจัดการแข่งขันกีฬา และทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 32 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 32 ในวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2552 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพ

2. การแข่งขันประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา 15 ประเภท กรีฑา 16 รายการ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 6 รายการ ประกอบด้วย ด้านการศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การผสมเครื่องดื่ม นิเทศศาสตร์ และการเขียนแผนธุรกิจ

3. การประกวดดาว - เดือน พ.จ.น.ก.

4. การแสดงศิลปวัฒนธรรม พ.จ.น.ก.

5. การจำหน่ายสินค้า OTOP

กำหนดจัดประชุมเพื่อจับฉลากการแข่งขันในวันที่ 23 กันยายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาจะนำผลการประชุมมาแจ้งให้ทราบต่อไป

รักนี้...คุมได้..

ในปัจจุบันวัยรุ่นไทยจำนวนมากมีเพศสัมพันธ์โดยขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคุมกำเนิด ส่งผลให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และหาทางออกโดยการทำแท้ง ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สภาวิชาการคุมกำเนิดแห่งประเทศไทย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไบเออร์ เซริง

ฟาร์มมา จัดโครงการ **“รักนี้..คุมได้”** เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมวิทยากรมย์ 1 อาคารวิทยากรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับมอบโล่จากบริษัท ไบเออร์ เซริง ฟาร์มมา สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 500 คน ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับเพศศึกษา การคุมกำเนิดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตั้งครรภ์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างกำลังศึกษา

นำนักศึกษาร่วมงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก ประจำปี 2552”

ตามที่ชมรมเครือข่ายนักศึกษากองทุนฯ รู้คุณแผ่นดิน และสมาชิกชมรมเครือข่ายฯ จำนวน 50 คน เข้าร่วมงาน **“สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก ประจำปี 2552”** เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมรอยัลโดมอน จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานอนุกรรมการจัดงาน โดยในการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ผู้ใช้แรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน ร่วมมือซึ่งกันและกันในการปรับปรุงและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น นิทรรศการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านคุ้มครองแรงงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน การรับสมัครงาน การสาธิตแสดงการป้องกันภัยในการทำงาน และการรณรงค์ป้องกันการติดยาเสพติดของผู้ใช้แรงงาน

แข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ไมตรีน้อง-พี่วิทยาการจัดการ

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการจัดการ แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ไมตรีน้อง-พี่วิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2552 ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2552 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของแต่ละสาขาวิชาภายในคณะ โดยมีสาขาวิชาที่เข้าร่วมในกิจกรรม มีดังนี้

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาการตลาด

ในการแข่งขันครั้งนี้มีการแข่งขันกีฬาและเกมส์ต่างๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างน้อง-พี่วิทยาการจัดการ ให้มีความสามัคคี รักใคร่ปรองดอง และสอนให้น้อง ๆ มีสัมมาคารวะ กับครูอาจารย์และรุ่นพี่มากขึ้น อีกทั้งยังมีการประกวดกองเชียร์และลีดเดอร์ ซึ่งทุก ๆ สาขาถึงดกลเมียดเด็ด ๆ ออกมาแข่งขันกัน ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้

ผลการแข่งขันกองเชียร์ ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ผลการแข่งขันลีดเดอร์ ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สาขาวิชาบัญชี





สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน (ระยะที่ 2)

ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า ตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่มุ่งส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยใช้ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายกับองค์กรชุมชน สถาบันวิจัยฯ จึงได้ประชุมปรึกษาหารือกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในการกำหนดหลักสูตรเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน ระยะที่ 2 โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดหลักสูตรในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้หมู่บ้านที่เป็นต้นแบบ ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์แล้วประสบความสำเร็จ จนประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ และเพื่อเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน เพื่อให้สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของตนเอง



ในการนี้สถาบันวิจัยฯ ได้ประสานงานกับศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน มหาวิทยาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน (ระยะที่ 2) ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านจังหวัดเพชรบุรี รวม 45 คน ในระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2552 โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง เป็นประธานในพิธี

หลักสูตรการอบรมมีกิจกรรมหลักประกอบด้วย การได้รับความรู้จากวิทยากรของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน มหาวิทยาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากชี้แดดนาเกลือ การเพาะถั่วงอกไร้สารพิษ การเพาะเห็ดจากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน เกษตรกรรมยั่งยืนกับเศรษฐกิจพอเพียงและการเข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมกรรมการชุมชน ซึ่งหลังจากการอบรมสถาบันวิจัยฯ จะได้ลงไปติดตามประเมินผลยังชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการ

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มีความก้าวหน้าต่อไปในการนี้ สถาบันวิจัยฯ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้



พิธีไหว้ครูนักศึกษาจีน

กองพัฒนานักศึกษาและสาขาวิชาภาษาไทย จัดพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศแก่นักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยากริมย์ 1 อาคารวิทยากริมย์ โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีและกล่าวว่า "ขอแสดงความชื่นชมกับศิษย์ทั้งหลาย ที่ได้จัดกิจกรรมอันเป็นไมตรีจิตที่ศิษย์ทั้งหลายมีต่อคุณอาจารย์ ถือได้ว่าศิษย์ทั้งหลายนั้น ได้กระทำการที่ชอบแล้ว การยกย่องคน บุญของคนที่คุณยกย่องบูชาเป็นมงคลชีวิต ศิษย์ทั้งหลายมีครู ครูของศิษย์ทั้งหลายจึงเป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งนอกเหนือจากบิดามารดาของเราที่ศิษย์ควรให้การยกย่องนับถือกิจกรรมในวันนั้นนั้น นอกเหนือจากเป็นความดีงามของศิษย์แล้วยังเป็นกำลังใจให้ครูอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ของครูอาจารย์อย่างครบถ้วน



สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ศิษย์ที่รักทั้งหลายครับ ทราบว่าศิษย์ทั้งหลายนั้นมาจากบ้านที่อยู่ไกล หลายคนอาจคิดถึงบ้าน หลายคนอาจคิดถึงพ่อแม่และพี่น้องที่ไม่ได้มาอยู่ที่นี้ แต่อยากจะฝากศิษย์ทั้งหลายว่าจงใช้ความห่างไกลเหล่านั้นเป็นแรงผลักดัน ในการที่จะก้าวไปข้างหน้า มุ่งมั่น ขยันอดทน และนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ถ้าคิดถึงบ้านอ่านหนังสือ คิดถึงพ่อแม่อ่านหนังสือ คิดถึงแม่อ่านหนังสือ อ่านหนังสือด้วยความขยันอดทนเสร็จแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป

ศิษย์ที่รักทั้งหลาย สรรพวิทยาในโลกนี้มีมากมาย เปรียบได้กับใบไม้ในป่าสิ่งที่เราจำเรียนทั้งหลายที่เราารู้แล้ว ดูเหมือนว่ามีหน้อยนิดเปรียบได้แค่ใบไม้ในป่ามือ อย่างไรก็ตามถ้าเราพยายามชวนชวยเราก็จะได้ความรู้และประสบการณ์มากมายและสิ่งเหล่านี้ก็จะติดตัวเราไปจนตาย และสามารถนำสิ่งเหล่านี้เพิ่มคุณค่าให้กับเราได้ ท้ายที่สุดนี้ขอขอบใจศิษย์ทั้งหลายและขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเรานับถือ ความรักความปรารถนาดีของครูอาจารย์ พ่อแม่ จงดลบันดาลให้ศิษย์ที่รักทั้งหลายมีแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังใจกำลังใจและครองตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม"

ประชุมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดการประชุมนักศึกษากองทุน กยศ. และ กรอ. ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552 ณ ห้องวิทยากริมย์ 1 อาคารวิทยากริมย์ โดยมีกำหนดการดังนี้

รอบที่ 1 ผู้เข้าประชุม เป็นนักศึกษารหัส 52 ทุกคน เวลา 09.00-11.00 น.

รอบที่ 2 ผู้เข้าประชุม เป็นนักศึกษารหัส 47-51 คณะครุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ เวลา 12.00-14.00 น.

รอบที่ 3 ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นนักศึกษารหัส 47-51 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 14.00-16.00 น.

ขอแสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอแสดงความยินดี แก่ นางสาวอัจฉรา พูนสวัสดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นลูกที่มีความกตัญญูตเวทีต่อแม่ ประจำปี 2552 จากสมาคมนางสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจะเข้ารับประทานโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2552 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพฯ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2552 อาจารย์มธุรส ปราบไฟร์ และอาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรประจำสำนัก ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

จากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วัฒนประทีป

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ อาจารย์รัตติยา บุญเกิด นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 49 คนเข้าเยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้ในส่วนต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อให้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ด้านอาชีวศึกษา เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปและเป็นแนวทางการทำงานในอนาคตต่อไป

อบรมเชิงปฏิบัติการ

การคำนวณต้นทุนการผลิตกลุ่ม OTOP จังหวัดเพชรบุรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจ และเป็นมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นเน้นเผยแพร่ความรู้ และบริการทางวิชาการให้แก่ชุมชน ทางคณะวิทยาการจัดการได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจชุมชน ได้แก่กลุ่ม OTOP ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในส่วนประกอบของต้นทุนการผลิตและต้องสามารถคำนวณต้นทุนการผลิตได้อย่างถูกต้อง และครอบคลุมถึงรายจ่ายที่จำเป็นในการดำเนินงานตลอดจนมีการวางแผนในการทำธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในส่วนต่าง ๆ ในการประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การผลิต การจัดโครงการสร้างหรือการบริหารและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรื่อง การคำนวณต้นทุน การผลิตกลุ่ม OTOP จังหวัดเพชรบุรี ให้กับผู้ประกอบการในเขตอำเภอเมือง อำเภอบ้านลาด และอำเภอบ้านแหลม จำนวน 20 กลุ่ม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโพลิน อาคารเพชรน้ำหนึ่ง โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการเปิดการฝึกอบรม



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนสุขภาพเชิงรับ และแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันโรคติดต่อ วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียน บัช วัลธกร นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน จังหวัดเพชรบุรี



พร... 52



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สหภาพครูคุณกัมมิตตา อ่างน้ำสะอาดชุมชนสาธารณสุข พุททังกรนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และ ไมเออร์ แห้ว ฟาร์ม จัดโครงการ รักน้ำ... ดื่มน้ำดี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมอภิศักดิ์ 1 อาคารอภิศักดิ์



คณะกรรมการและนักศึกษาชมรมสุขภาพและพัฒนาและโครงการจิตอาสาชมรม สหภาพครูคุณกัมมิตตา วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมในแก๊งค์ ๆ ฝึกทาสงคต ณ โรงเรียนธรรมิกรา อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ผู้สนใจงานโปรดติดต่อชมรมสุขภาพและพัฒนาในแก๊งค์โรงเรียนติดต่อได้ที่ โทร. 092-561603 หรือ 081-7533389